

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1159** /UBND-NV

Bình Sơn, ngày 21 tháng 5 năm 2019

V/v xử lý đơn của
ông Kiều Ngoan, Xóm Bàu
Chuốc, thôn Bàu Chuốc, xã
Bình Chánh

Kính gửi: UBND xã Bình Chánh.

Ngày 13/5/2019, UBND huyện nhận được đơn ghi ngày 09/5/2019 của ông Kiều Ngoan, ở Xóm Bàu Chuốc, thôn Bàu Chuốc, xã Bình Chánh.

Nội dung đơn: Tranh chấp đất đai với ông Võ Tùng (*nội dung cụ thể có đơn gửi kèm theo*).

Qua xem xét, Chủ tịch UBND huyện chuyển đơn đến UBND xã Bình Chánh để kiểm tra, xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả cho UBND huyện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện;
- Cơ quan UBKT-TT, TNMT huyện;
- Ông Kiều Ngoan (để biết);
- VPUB: C, PCVP, TN, TH, Webside;
- Lưu: VT, TCD (thuyb374).



CHỦ TỊCH

Đỗ Thiết Khiêm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN YÊU CẦU

Kính gửi: - Ông Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn
- Ông Chủ UBND xã Bình Chánh

Tôi tên là: Kiều Ngoan

Sinh năm: 1950

CMND số: 210376211, công an Quảng Ngãi cấp.

Hộ khẩu thường trú: xóm Bàu Chuốc, thôn Bàu Chuốc, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Nay tôi viết đơn này trình lên quý cấp một việc sau:

Nguyên vào năm 1989, HTXNN Bình Chánh đã cấp cho hai hộ gia đình chúng tôi là Kiều Ngoan và Nguyễn Tấn Bô một lô đất với diện tích khoảng: 3.000m² để trồng khoai lang. Qua năm 1991 chủ trương của địa phương chuyển đổi cây trồng diện tích này trồng dâu nuôi tằm, nhưng trong quá trình thực hiện dự án đó không thành công, do thời tiết khắc nghiệt cây dâu chết dần. Đến năm 1992 bà con gieo mè trồng đậu thấy không đạt. Qua năm 1997 bà con trồng dưa hấu đến năm 2000 cây dưa vẫn không đem lại hiệu quả nên vào năm 2002 tôi chuyển sang trồng cây đào. Cây đào vẫn sống được trên đất này, do đó năm nào tôi cũng trồng dặm vào. Thực tế hiện thời có những cây sống từ năm 2002 đến nay đã cho quả.

Trong khoảng thời gian này ông Võ Tùng hiện thời ở Bàu Chuốc thấy khoảng đất của ông Nguyễn Tấn Bô bỏ trống nên ông Tùng chiếm dụng đem cây đào đến trồng. Đến năm 2012 ông Võ Tùng tiếp tục đem cây đào trồng chồng lán trên đất của tôi có cây đào lâu năm tôi đã trồng, có nghĩa là ông ngang nhiên chiếm đoạt đất đai tài sản gắn liền trên đất của công dân bất hợp pháp. Điều này tôi đến hỏi ông Tùng, tại sao trồng cây chồng lán lên đất của tôi đang quản lý sử dụng. Ông Tùng nói rằng: “Thấy đất trống là tôi trồng”. Nhưng thực tế hiện nay cây đào ông Tùng đã trồng trên đất của tôi không có.

Vào tháng 12 năm 2019 tôi đem 235 cây keo để trồng trên bờ lô phân biệt ranh giới, đến ngày 08/12/2018 thì ông Tùng đã nhổ hết.

Tiếp đến vào ngày 05/01/2019. Trong lúc con trai tôi là Kiều Công Linh đang thăm và chăm sóc cây trên đất của hộ gia đình tôi, thì bất ngờ hai

BAN TIẾP CÔNG DÂN H. BÌNH SƠN	
ĐẾN	Số: 307
	Ngày: 12/5/19
	Chuyên:
	Lưu hồ sơ số:

anh em ông Tùng và em trai là Võ Văn Trình đến hành hung và dùng những lời lẽ thóa mạ và rượt đuổi con trai tôi rời khỏi khu vực đất mình, sau đó ông Tùng gọi điện thoại cho ông Đức là người bà con cô cậu với ông Tùng, quê ở xã Bình Thạnh đến dùng những lời lẽ côn đồ nhằm huy hiếp dọa nạt và sau đó vợ chồng tôi là Kiều Ngoan và Nguyễn Thị Đức, lên hiện trường giải bày phải trái. Ông Đức có hỏi rằng: “ Cây bà ở đâu?” thì vợ tôi chỉ vào những cây đào lâu năm trên đất hiện thời còn sống. Đây là ranh giới đất của tôi, nhưng ông Tùng nói: “ không có cây nào là của bà cả”. vào ngày 06/01/2019 ông Tùng đem chôn cột mốc bằng bê tông trùm toàn bộ diện tích đất tôi.

Vào ngày 08/01/2019 tôi có làm đơn gửi đến UBND và địa chính xã Bình Chánh, nhưng đến nay vẫn chưa được UBND xã giải quyết và phúc đáp bất cứ văn bản nào.

Vậy hôm nay tôi làm đơn này trình lên quý cấp giải quyết cho tôi mấy vấn đề sau:

Một là: Buộc ông Tùng phải bồi thường số cây mà ông Tùng đã vô cớ nhổ phá, gây thiệt hại kinh tế cho gia đình tôi.

Hai là: Xử lý hành vi của ông Tùng lôi kéo người bà con họ hàng đến áp chế huy hiếp gia đình nhằm chiếm đoạt đất đai tài sản người khác. Đồng thời phải hoàn trả lại số diện tích đất mà ông Tùng đã chiếm dụng của hộ gia đình tôi.

Ba là: Ông Tùng là một Đảng viên đứng trong hàng ngũ Đảng CSVN ông Tùng phải hiểu hơn ai hết những điều đảng viên được làm và những điều không được làm, thế mà ông lại ngang nhiên xâm phạm đến quyền và lợi ích chính đáng của công dân, thì ông nghĩ thế nào về công việc làm của mình.

Rất mong sự quan tâm giải quyết của quý cấp!

Bình Chánh, ngày 09 tháng 5 năm 2019

Người làm đơn



Kiều Ngoan